

Hội thao những người làm báo các tỉnh khu vực phía Nam chào mừng ngày 21/6

18:25 10/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), nhiều hoạt động thể thao dành cho những người làm báo khu vực phía Nam đã diễn ra sôi nổi.

Ngày 8/6, tại TP. Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức thi đấu 4 môn: Cầu lông, bóng bàn, quần vợt và bóng đá, thu hút gần 250 VĐV của 17 đoàn.



Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các nhà tài trợ Ảnh: N.Minh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Văn Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức giải, nhấn mạnh: Giải thể thao nhằm tăng cường sự gắn bó, giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa những người làm công tác báo chí, truyền thông trên địa bàn TP. Cần Thơ với các đồng nghiệp ở các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 8/6, Ban tổ chức đã tổ chức gala tổng kết, trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao. Cụ thể: môn quần vợt, giải Nhất nội dung đôi nam lãnh đạo thuộc về đôi Hoàng Phú - Hoàng Nam (Công an TP. Cần Thơ), giải Nhì thuộc về đôi Nguyễn Minh Triều - Nguyễn Thanh Hùng, đồng giải Ba là đôi Nguyễn Trung Nhân - Hà Lâm Sơn và đôi Lê Thế Huy - Hoàng Khiêm.



Trao giải cho các VĐV nội dung đôi nam lãnh đạo môn quần vợt.

Giải Nhất nội dung đôi nam môn quần vợt dành cho các VĐV được trao cho đôi Đỗ Văn Trường (Báo Người Lao động) và Trần Nguyễn Ngọc Huy, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long; giải Nhất nội dung đôi nam nữ thuộc về đôi Hồng Sen - Mạnh Đạt, Công ty CPTT và Quảng cáo thể hệ trẻ.

Môn bóng bàn: Giải Nhất nội dung đơn nam thuộc về VĐV Minh Lê (Hòa Hảo Medic Cần Thơ); giải Nhất nội dung đơn nữ thuộc về VĐV Bùi Ngọc Thiện (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ); giải Nhất nội dung đôi nam nữ thuộc về đôi VĐV Minh Lê - Xuân Hoa (Hòa Hảo Medic Cần Thơ); giải Nhì là đôi VĐV Hàn Ái Tiến - Thúy Kiều (Liên quân báo chí Bạc Liêu - Cà Mau).

Môn cầu lông: Giải Nhất nội dung đôi nam thuộc về đôi VĐV Đình Tuyển - Phan Vũ (Hòa Hảo Medic Cần Thơ); giải Nhất nội dung đôi nữ thuộc về đôi VĐV Ly Giang - Hồng Gấm (Báo Cần Thơ); giải Nhất nội dung đôi nam nữ thuộc về đôi VĐV Hoàng Huy - Hồng Gấm (Báo Cần Thơ).

Môn bóng đá nam: Giải Nhất thuộc về đội Công an TP. Cần Thơ, giải Nhì là đội Hòa Hảo Medic Cần Thơ, giải Ba thuộc về đội Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ. Ban tổ chức cũng đã trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích thi đấu xuất sắc.

Cũng trong ngày 8/6, Báo Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Thống Nhất tổ chức hội thao những người làm báo tại Đồng Nai năm 2024.

HỘI THAO NHỮNG NGƯỜI LÀM BÁO TẠI ĐỒNG NAI

Kỷ niệm 99 năm
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
(21/6/1925 - 21/6/2024)



Lãnh đạo huyện Thống Nhất tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đồng Nai, đồng Trưởng ban Tổ chức hội thao Đào Văn Tuấn cho biết, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hội thao năm nay là dịp giao lưu thể thao rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự gắn kết giữa những người làm báo đang công tác tại Đồng Nai, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh và các trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện, thành phố. Thông qua hoạt động giao lưu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người làm báo được gặp gỡ, giao lưu, góp phần phục vụ tốt hơn trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.



Đội thành phố Long Khánh giành ngôi vô địch bóng đá mini nam.

Hội thao đã thu hút gần 200 vận động viên thi đấu 3 bộ môn: bóng đá, cầu lông (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ) và đập niêu. Các trận đấu diễn ra vui tươi, sôi nổi và không kém phần hấp dẫn.

Kết quả, ở môn cầu lông, đội Điện lực Đồng Nai đã xuất sắc giành được giải nhất ở cả 3 nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đối với môn đập niêu, giải Nhất thuộc về đội huyện Nhơn Trạch. Ở môn bóng đá, đội bóng thành phố Long Khánh đã xuất sắc vượt qua đội lãnh đạo huyện Thống Nhất với tỷ số 4-2 trong trận chung kết và giành cúp vô địch.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-thao-nhung-nguoi-lam-bao-cac-tinh-khu-vuc-phia-nam-chao-mung-ngay-216>